

## นครพนมหนักสุด วัดฝุ่นได้104มคก.

จากกรณีประเทศไทยเจอสภาวะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. กรุงเทพมหานครโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “PM 2.5 เกินมาตรฐาน วิกฤตการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญ” เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. จำนวน 1,071 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 มีความกังวลมากถึงมากที่สุดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว ขณะที่ร้อยละ 46.4 มีความกังวลน้อยถึงน้อยที่สุดเมื่อถามว่าตัวท่านหรือคนในครอบครัวได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไรบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 มีอาการไอ แสบคอ รองลงมาร้อยละ 51.6 มีอาการจาม มีน้ำมูก เลือดกำเดาไหล และร้อยละ 31.3 มีอาการแสบตา คันตา ตาแดง ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 เลือกใช้วิธีป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 รองลงมาร้อยละ 32.4 ระบุว่า

ไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นและร้อยละ 26.9 ระบุว่าหลีกเลี่ยง/งดไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง ส่วนมาตรการการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 ระบุว่าควรหาแนวทางแก้ไขปัญหฝุ่น PM 2.5 ที่ต้นเหตุจริงๆ รองลงมาร้อยละ 52.6 ระบุว่าควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เผาในที่โล่งแจ้งและร้อยละ 46.1 ระบุว่าควรตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองหากเกินมาตรฐาน สุดท้ายเมื่อถามว่าตัวท่านเองจะสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรบ้าง ประชาชนร้อยละ 50.0 ระบุว่า จะปลูกต้นไม้ช่วยลดมลพิษ รองลงมาร้อยละ 48.4 ระบุว่าจะร่วมมือกับทางการรณรงค์ในพื้นที่การเกษตร และในที่โล่งแจ้ง และร้อยละ 29.9 ระบุว่า จะช่วยโพสต์/แชร์ ความรู้และอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจวัดค่า PM 2.5 พบค่าฝุ่นระหว่าง 10-104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยพบสูงสุดที่ อ.ในเมือง อ.เมืองนครพนม 104 มคก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่ที่พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานได้แก่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกเขต

บางขุนเทียนกทม. ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์, ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น, ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา, ต.ทองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน, ต.นาจักร อ.เมืองแพร่, ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย, ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก, ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี, ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย, ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์, ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ, ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด, ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ, ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์, ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู, ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่, ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ต.ลิ้อ.ลิ้อ.ลำพูน, ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก และ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน